



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ M2F กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ	พ.ร.บ. สสส. -เสนอข่าว นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ นำตัวแทนเครือข่ายจาก 4 ภาค กว่า 100 คน ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. ขอให้ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยระบุว่า การแก้พ.ร.บ.ครั้งนี้มีความพยายามยัด สสส.ให้อยู่ภายใต้ราชการ มีการจำกัดเพดานงบประมาณแค่ 4,000 ล้านบาท ไม่เพียงพอดูแลภัยคุกคามสุขภาพ รวมทั้งการอยู่ภายใต้พ.ร.บ.กองทุนหมุนเวียนของ ก.การคลัง ต้องใช้ระเบียบราชการจะทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ที่ผ่านมามีเครือข่ายฯ เคยไปเรียกร้องที่ ก.การคลัง แต่ไม่มีการตอบรับ และยังมี การแฉร่างพ.ร.บ.นี้ไว้ในเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ จึงกังวลว่าจะตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นจากนี้ไปเครือข่ายฯ ทุกจังหวัดจะไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ในพื้นที่ และภายในวันที่ 18 พ.ย. ถ้ายังไม่มีความคืบหน้าจะยุติการแก้ไขพ.ร.บ. เครือข่ายจะรวมพลไปเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล
โพสต์ทูเดย์ สวท.	หมอครอบครัว -เสนอข่าว ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังเปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ลดความแออัดและค่าใช้จ่ายไปรักษาพ.ใหญ่ โดยในปี 2562 เตรียมเปิดอีก 364 แห่ง จากที่มีแล้ว 1,170 แห่ง
เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ	จับครีмпปลอม -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบและจับกุมเจ้าของบ้านเลขที่ 69/14 หมู่บ้านมีนทอง ช.นิมิตใหม่ 49 คลองสามวา กทม. หลังสืบทราบว่าลักลอบผลิตครีмпหน้าขาวปลอม โดยมีอุปกรณ์การผลิต ถึงผสมและวัตถุดิบที่เป็นสารต้องห้ามจำนวนมาก มูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท
สำนักข่าวไทย สยามรัฐ ไทยโพสต์ Bangkok Post Bangkokbiznews เว็บไซต์มติชน Workpointnews.com เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ผู้จัดการ เว็บไซต์เดลินิวส์	ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้มีการประกาศ สธ.ฉบับใหม่เรื่อง กำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2561 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด โดยยื่นเอกสารตามรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) และผู้ขายต้องได้รับใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสามารถขายได้เฉพาะสถานพยาบาลทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์เท่านั้น รวมทั้งต้องจัดทำฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ตามที่กำหนด ตลอดจนแสดงข้อห้ามใช้ คำเตือน ข้อควรระวัง ข้อจำกัดที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 มี.ค. 2562
เว็บไซต์ทีวีช่อง one , ทีวีช่อง 3, ไทยรัฐ	รพ.ลำปางจ่ายยาผิด -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า ลูกชายวัย 8 ขวบ นอนรักษาอาการต่อมทอนซิลอักเสบที่ รพ.ลำปาง หลังแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ได้รับยาฆ่าเชื้อ 8 เม็ด บรรจุในแผง 5 เม็ด จำนวน 1 แผง และ ตัดแบ่งอีก 3 เม็ด ได้นำยาที่ตัดแบ่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่รพ.สต.ตรวจสอบ พบว่าเป็นยาลดไขมันในเลือดขนาด 40 มก. จึงได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเนื่องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดยา มีความระมัดระวัง ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่า กรณีที่เกิดขึ้น รพ.ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามและชี้แจงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงไม่ติดใจเอาความใด ๆ อีกต่อไป ขอให้เป็นที่หน้าที่ของรพ.ในการหาสาเหตุและมาตรการป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	-ด้านผอ.รพ.ลำปาง ยืนยันว่า ได้สั่งให้หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวน โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ไปขอโทษแม่เด็กแล้ว และจะกำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดเรื่องในลักษณะนี้อีก
เดลินิวส์	<p>ภาวะโลหิตจาง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เดินหน้ายุทธศาสตร์ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 3 มาตรการคือ 1.เสริมธาตุเหล็กเชิงป้องกันในประชากร 2.เสริมธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนนิยมรับประทาน 3.ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะโลหิตจาง</p>
สยามรัฐ	<p>สารกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอบทความ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศก.เกษตรฯ เกี่ยวกับสารเคมี 3 ชนิดใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ครอบครองของ 3 สารเคมี 2.การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายและที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.กำหนดฉลากและภาชนะบรรจุ และเตรียมนำผลสรุปร่างพร้อมหลักฐานสำคัญ ยื่นเสนอต่อคกก.วัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาต่อไปภายใน พ.ย. 2561</p> <p>นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดปล่อย สรุปลงสาระสำคัญของการจัดประชุมฯ ว่า ร่างประกาศฯ ของกรมวิชาการเกษตรครั้งนี้เป็นไปได้ยากในเชิงปฏิบัติ ทั้งในแง่เวลาและงบประมาณ รวมถึงจำกัดสิทธิเสรีภาพของเกษตรกร ภาคเกษตรกรจะนำข้อมูล ผลวิเคราะห์ และการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเกษตร ยื่นต่อ คกก.วัตถุอันตรายโดยเร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่การพิจารณาตัดสินใหม่ให้สามารถใช้สารเคมีได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่ากรมวิชาการเกษตรจะนำส่งข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องให้ คกก.วัตถุอันตราย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชะแว็บ	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณี นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แสดงความดีใจที่สถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยลดลง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะตอนนี้ประเทศไทยเข้าหน้าหนาวแล้ว ไม่มีฝนตก ทำให้ไม่มีแหล่งน้ำให้ยุงเพาะพันธุ์ แต่อย่าเพิ่งวางใจ เพราะโรคที่เคยหายไปหลายโรคได้กลับมาใหม่ อาทิ วัณโรค ูสวัด ไข้ซาง เป็นต้น สธ.ต้องเร่งแก้ไข</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ประเด็นร้อน	<p>นวัตกรรมเมืองสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.สัญจร จ.เชียงราย เตรียมเสนอผลักดัน จ.เชียงราย เป็นเมืองนวัตกรรมสมุนไพร พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรทำตลาดสมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่าการส่งออก</p> <p>นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง เผยว่า ในการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ ม.แม่ฟ้าหลวงและสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเสนอ “โครงการนวัตกรรมเมืองสมุนไพร” ให้ครม.พิจารณา เพื่อนำสมุนไพรไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนี้ จะเสนอให้จัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานสมุนไพร เพื่อตรวจรับรองพืชสมุนไพรไทย ซึ่งจะทำให้อย.ให้การรับรองง่ายขึ้น และจะช่วยปลดล็อกยาสมุนไพรทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคสครับไทฟัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สคร.ที่ 5 จ.ราชบุรี เตือนประชาชนที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวรับลมหนาวและกางเต็นท์นอนในป่า ต้องระมัดระวังการถูกตัวไร่อ่อนกัด ทำให้เสี่ยงป่วยโรคไข้รากสาดใหญ่ หรือโรคสครับไทฟัส โดยส่วนใหญ่จะถูกกัดบริเวณรักแร้ ขาหนีบ รอบเอว หลังถูกกัดประมาณ 10-12 วัน จะมีอาการปวดศีรษะที่ขมับและหน้าผาก มีไข้สูงตลอดเวลา หนาวสั่น ตาแดง คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย พบผื่นแดงตามร่างกาย บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในป่าควรวางโลชั่นกันยุงที่มีส่วนผสมของสาร DEET หรือใช้สมุนไพรทาป้องกัน</p>
เว็บไซต์ news.mthai.com	<p>ขโมยรถจักรยานยนต์ในโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “พิกุลทอง เพี้ยกเพี้ย” โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพโจรเป็นชายเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ภายในรพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยนำกุญแจผีเสียบแล้วสตาร์ทขับออกไปอย่างง่ายดาย ซึ่งมีผู้เข้ามาแจ้งเบาะแสและมาแชร์ประสบการณ์ถูกขโมยเป็นจำนวนมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ bugaboo	<p>คนร้ายลักทรัพย์ในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุคนร้ายลักทรัพย์ญาติที่มานอนเฝ้าผู้ป่วยในรพ.กระบี่ โดยกล้องวงจรปิดของรพ.สามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้ ตำรวจจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว เบื้องต้นประสานไปรพ.ต่างๆ ให้แจ้งญาติผู้ป่วยระวังทรัพย์สินมีค่า หากใครมีเบาะแสแจ้งได้ที่ สภ.เมืองกระบี่</p>
เว็บไซต์ bugaboo	<p>คนร้ายพาหนีใส่รถฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรกร บาตรี พนักงานขับรถ รพ.ปลายพระยา กล่าวว่า ได้ขับรถฉุกเฉินนำผู้ป่วยโรคหัวใจกำเริบไปส่งที่รพ.กระบี่ โดยเปิดไฟฉุกเฉินมาตลอดทาง แต่ไม่ได้เปิดเสียง ขณะขับผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนมิตรภาพ 123 ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่ พบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากจับกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ และมีเสียงของแข็งกระแทกกระจกหน้ารถจนแตกกร้าว แต่ต้องเร่งนำผู้ป่วยส่งรพ.ก่อน สาเหตุคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นเตรียมแข่งรถ แต่มีรถพยาบาลวิ่งผ่านทำให้ต้องหยุดแข่งชั่วคราว จึงอาจจะไม่พอใจ ตำรวจจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
สยามบันเทิง สยามธุรกิจ โพสต์ทูเดย์	<p>สัมมนาป้องกันการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกรม ชีเจริญ รอง ผอ.ด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนนท์ ชาญศิริ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี ในหัวข้อ “การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย” โดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร จิตแพทย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และมีนายเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงแนะนำการสร้างความสุขในชีวิตเพื่อลดอัตราการคิดฆ่าตัวตาย</p>
ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์	<p>ศูนย์รังสีรักษา รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ และกล่าวว่า นายกฯ ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพบริการ และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดรอยโรค ลดอัตราการป่วยและตาย ซึ่ง สธ.ได้เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณ 385 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี สร้างศูนย์รังสีรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งของภาคเหนือตอนบน</p>
สยามรัฐ คอลัมน์สยามรัฐผลิต ใบ	<p>กลไก รพ.สต.</p> <p>-เสนอบทความ โดยดร.วิชัย พยัคฆ์โส กล่าวว่า สธ.มียุทธศาสตร์เชิงรุกในการป้องกันและการพยาบาลระดับปฐมภูมิ เริ่มจากสุขศาลา มาเป็นสถานเฝ้าระวัง และเป็นรพ.สต. 9,826 แห่งในปัจจุบัน มีพนักงาน 7 คน มีนักสาธารณสุขศาสตร์เป็นหัวหน้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิด อสม.มากกว่า 1 ล้านคน นับเป็นผลงานของ สธ.และเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพของประเทศ มีการให้กำลังใจแก่รพ.สต. ด้วยการประเมินแต่ละแห่งใน 5 ด้าน มอบรางวัล 5 ดาวไปแล้ว 1,685 แห่ง หรือ 17% และมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพให้ครบทั้ง 9,826 แห่งใน 5 ปี</p> <p>ทั้งนี้ อยากรัฐบาลเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี ซึ่งจะต้องเพิ่มนโยบายบางส่วน เช่น 1.ให้งบฯ กับ สธ.เพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพ 2.เน้นให้รพ.สต.ดูแลโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้นของชุมชนมากขึ้น 3.เพิ่มแพทย์แห่งละ 1 คน รวมถึงเครื่องมือที่จำเป็น 4.ให้สวัสดิการแก่บุคลากร เช่น ที่อยู่อาศัย และการบรรจุเป็นบุคลากรของรัฐ 5.พัฒนา อสม.ให้มีศักยภาพเป็นเครือข่ายสาธารณสุข</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์บ้านเมือง ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ INNnews เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สปริงนิวส์	<p>โรคหินปูนเกาะกระดูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหินปูนเกาะกระดูก เกิดจากหินปูนมีการเจริญเติบโตผิดปกติในหูชั้นกลาง ทำให้เสียงไม่สามารถผ่านหูชั้นกลางเข้าไปหูชั้นในได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการหูอื้อหรือหูตึง และอาจเกิดเสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าโรคนี้อาจมีแนวโน้มถ่ายทอดทางพันธุกรรม และพบในคนอายุ 30-40 ปี ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำ ทั้งนี้ หากมีอาการหูอื้อมากขึ้นเรื่อยๆ มีเสียงในหู ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาตั้งแต่ต้น หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน และกลายเป็นคนหูหนวกถาวร</p>
เดลินิวส์	<p>ขับขับปลดอภัย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผจก.มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชียสาขาประเทศไทย กล่าวว่า จะมีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จัดเสวนา “สองล้อปลอดภัย ลดเจ็บ-ตายเพื่อเด็กไทย” ในวันที่ 31 ต.ค. 2561 เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กไทยที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558 พบกลุ่มที่เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี เสียชีวิตประมาณ 1,000 คน/ปี ขณะที่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีทั่วประเทศใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ 1,303,550 คน โดยมีเพียง 162,007 คนที่เข้ารับการอบรมและมีใบอนุญาตขับขี่ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 57.8 มูลนิธิฯ จึงเสนอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์บังคับเฉพาะไปขับขี่รถจักรยานยนต์แบบชั่วคราวของผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาในการขับขี่ที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสม รวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกและก.ศึกษาธิการ ร่วมกันศึกษาและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ส่วนก.อุตสาหกรรมควรทบทวนเรื่องข้อกำหนดให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าควบคุมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch